

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH NHIỆM KỲ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới

TS TRẦN VĂN PHƯƠNG
Học viện Chính trị khu vực III

1. Những kết quả và hạn chế của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tổng kết công tác xây dựng Đảng (XDĐ) nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đánh giá: “Công tác xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả tích cực”; “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ trên các mặt và đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến rõ nét...; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””¹.

Nhận thức rõ vị trí then chốt của công tác XDĐ; quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng (TCD), các tổ chức trong hệ thống chính trị (HTCT), các ngành, các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm công tác XDĐ và đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ:

Chú trọng XDĐ về chính trị. Các cấp ủy, TCD thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV).

Xây dựng Đảng về tư tưởng được tăng cường. Các cấp ủy, TCD tăng cường công tác giáo dục

chính trị, tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của đảng bộ². Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới được duy trì tổ chức thường xuyên, trong 5 năm đã mở 1.756 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 170.804 lượt CB,ĐV, chiến sỹ và quân chủng ưu tú; cử 814 cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị và 5.042 đồng chí đào tạo trung cấp lý luận chính trị; 101 đồng chí Tỉnh ủy viên và các đồng chí quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội về những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn được quan tâm và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... được triển khai định kỳ và thường xuyên. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tích cực.

Xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao. Các cấp ủy, TCD đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của Đảng về những điều

đảng viên không được làm; thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Tổ chức bộ máy của HTCT được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Cấp ủy các cấp đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương VI, khóa XII. Sau hơn 3 năm thực hiện, Bình Định đã từng bước kiện toàn, sắp xếp TCD đồng bộ, phù hợp với tổ chức bộ máy của HTCT; thực hiện thí điểm hợp nhất chức danh và hợp nhất một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Công tác xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên luôn được quan tâm. Đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, chi bộ đã thực hiện nhiều biện pháp như tăng cường vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên; phân công CB, ĐV phụ trách hộ gia đình nơi cư trú; phân công cấp ủy viên, lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng đảng, các phòng, ban cấp huyện về dự sinh hoạt chi bộ hàng tháng; tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng để chi bộ phân đấu và lấy kết quả đó làm một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên cuối năm. Công tác quản lý, kết nạp đảng viên mới được chú trọng thực hiện gắn với nâng cao chất lượng đảng viên, rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chi thị 28-CT/TW của Ban Bí thư. Từ đầu nhiệm kỳ đến 30 - 6 - 2020 toàn Đảng bộ đã kết nạp được 14.077 đảng viên. Qua rà soát, sàng lọc toàn Đảng bộ đã xóa tên 1.059 đảng viên trong danh sách đảng viên. Việc thành lập TCD trong các đơn vị kinh tế tư nhân được quan tâm, nhiệm kỳ XIX đã thành lập được 154 TCD; kết nạp được 6 chủ doanh nghiệp tư nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào Đảng. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng TCD, đảng viên hàng năm ngày càng đi vào thực chất, sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác XDĐ, xây dựng HTCT của từng cơ quan, đơn vị.

Công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng. Các cấp ủy, TCD và các tổ

chức trong HTCT đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm, quy định của Đảng về công tác cán bộ; đồng thời theo sự phân cấp đã ban hành các quy định về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ để thực hiện. Các cấp ủy thực hiện đúng nguyên tắc quản lý cán bộ của Đảng; thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ với những kết quả cụ thể: phê duyệt quy hoạch trên 3.300 lượt cán bộ diện cấp ủy các cấp quản lý; điều động 59 đồng chí, luân chuyển 9 đồng chí diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 20 đồng chí diện Ban Thường vụ cấp ủy huyện quản lý; cử 227.609 CB, CC,VC đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, 448 đồng chí đào tạo sau đại học, 946 cán bộ đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 4.873 đồng chí đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận. Các cấp ủy, TCD triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận. Các cấp ủy đảng đã xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; giải quyết những bức xúc, yêu cầu chính đáng của nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của địa phương, đơn vị được đẩy mạnh thực hiện từ tỉnh đến cơ sở với nhiều mô hình hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đã thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận như tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính; thành lập trung tâm phục vụ hành chính công; triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường tính công khai minh bạch trong hoạt động công vụ; xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền quan tâm

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, giáo dục được coi trọng, đầy mạnh. Các cơ quan phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng được tiến hành khẩn trương, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS), kỷ luật đảng. Các cấp ủy, TCD đã kiểm tra 3.693 TCD và 99.513 đảng viên, trong đó có 18.097 cấp ủy viên các cấp. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 53 TCD và 208 đảng viên, trong đó có 132 cấp ủy viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT, GS đối với 2.691 TCD; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 663 TCD. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã giám sát theo chuyên đề 2.822 TCD và 2.919 đảng viên, trong đó có 1.904 cấp ủy viên. Qua KT, GS, các cấp ủy, TCD đã thi hành kỷ luật 16 TCD và 964 đảng viên (trong đó có 263 cấp ủy viên các cấp).

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng được đổi mới theo hướng sát thực tế, sát cơ sở, chú trọng tính hiệu quả, các nhiệm vụ trọng tâm và theo kế hoạch, chương trình đã đề ra; đồng thời bám sát thực tiễn để có sự điều chỉnh linh hoạt, xử lý kịp thời những việc mới phát sinh. Cấp ủy xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp; thực hiện tốt quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác KT, GS, sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Cải cách hành chính trong Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin đạt kết quả bước đầu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác XDD của Đảng bộ vẫn còn một số hạn chế. Tổng kết công tác XDD nhiệm kỳ XIX, các ban tham mưu của Tỉnh ủy đã nêu lên những hạn chế được phản ánh qua các báo cáo chuyên đề và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cũng thẳng thắn chỉ ra. Chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận có mặt còn hạn chế “thiếu sắc bén, chưa thuyết phục”⁴. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới “phần lớn chỉ dừng lại ở việc sơ kết, tổng kết các nghị

quyết chỉ thị của Đảng”⁵. Công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn bị động. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, TCCSD còn yếu, biểu hiện ở “khả năng nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn hạn chế, chưa đủ sức phát hiện, giải quyết các vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở”⁶; “một số nơi đề xảy ra tiêu cực, tham nhũng, khiếu kiện vượt cấp, đông người, mất trật tự, an ninh xã hội”⁷. Việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, trình độ của CB,ĐV chưa thực sự tích cực. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số cơ quan, đơn vị chưa đi vào chiều sâu, có nơi thực hiện còn hình thức. Công tác quản lý, giáo dục CB,ĐV ở một số TCD chưa được quan tâm thường xuyên; kết nạp đảng viên hàng năm không đạt chỉ tiêu đề ra⁸. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong một số cấp ủy còn thấp: “Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020: cấp tỉnh đạt tỷ lệ 5,46%; cấp huyện đạt tỷ lệ đạt 8,33%; cấp cơ sở đạt tỷ lệ 19,93%”⁹. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KT, GS ở một số nơi còn hạn chế “Một số cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện chưa đảm bảo thủ tục. Việc theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện các kết luận sau kiểm tra chưa thường xuyên. Các ban của cấp ủy một số nơi chưa chủ động xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát. Một số ủy ban kiểm tra chưa phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định, nhất là việc chủ động nắm tình hình để phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm”. Phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy, TCD chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thiếu chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết, “lề lối làm việc, mối quan hệ phối hợp công tác giữa chi ủy, chi bộ; giữa các tổ chức trong HTCT chưa được phát huy hiệu quả”, “một số nơi thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ chưa nghiêm, một số cấp ủy chậm sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc”. Cải cách hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

2. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định phương hướng, mục tiêu XDD trong 5 năm tới là: *Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện*. Để đạt được mục tiêu, Nghị quyết đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp cần phải thực hiện:

Một là, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng và XDD về đạo đức. Nghị quyết khẳng định tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng và những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác XDD. Trong những năm tới các thế lực thù địch, phản động tiếp tục tăng cường hoạt động chống phá Đảng và sự nghiệp cách mạng, từ đó, nghị quyết yêu cầu phải thực hiện có hiệu quả các giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống “diễn biến hòa bình”, những thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội. Bên cạnh đó, phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời thông tin đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thế giới, trong nước và của địa phương đến CB, ĐV và nhân dân để thống nhất nhận thức, tư tưởng trong Đảng và đồng thuận xã hội.

Xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Do đó, nghị quyết yêu cầu các cấp ủy, TCD và các tổ chức trong HTCT tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ. Trước bối cảnh tình hình mới đã có nhiều thay đổi, nghị quyết yêu cầu xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của TCD, đảng viên để làm cơ sở cho TCD, CB, ĐV tu dưỡng, rèn luyện. Bên cạnh đó, để XDD về đạo đức nghị quyết khẳng định tiếp tục thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV. Đặc biệt nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu: “quy định trách nhiệm của cấp ủy, TCD và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức”.

Hai là, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của HTCT; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đảng viên. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương VI, khóa XII, Nghị quyết khẳng định tiếp tục *đẩy mạnh* việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của HTCT tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn TCD đồng bộ, phù hợp với tổ chức bộ máy của HTCT. Bên cạnh đó, phải quan tâm xây dựng TCD trong các đơn vị ngoài nhà nước.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đảng viên, Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trước hết cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ đạt chuẩn trong sạch, vững mạnh. *Thực hiện nghiêm* các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và tự phê bình và phê bình. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt phù hợp với từng loại hình chi bộ; *thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc* công tác quản lý đảng viên. Bên cạnh đó, phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên. Trong công tác kết nạp đảng viên, nghị quyết yêu cầu phải nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; chú trọng phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, vùng nông thôn và trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nghị quyết yêu cầu các cấp ủy, TCD phải rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Ba là, tăng cường công tác nội chính; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nghị quyết nhấn mạnh nhiệm vụ *nâng cao hiệu quả* công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục. Đặc biệt, phải tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của các tổ chức, cơ quan, đơn vị theo quy định; kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết, nghiêm minh, công khai, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ này phải tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả của cơ quan, đơn vị làm công tác phòng, chống tham

những. Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Bốn là, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT, GS, kỷ luật đảng. Nghị quyết nhấn mạnh nội dung KT, GS gồm: việc thực hiện *Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng*, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, được dư luận quan tâm. Về đối tượng KT, GS, nghị quyết xác định gắn KT, GS TCD với KT, GS người đứng đầu các cấp trong thực hiện những vấn đề: quy chế làm việc; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; trách nhiệm nêu gương và thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm. Về hình thức KT, GS, nghị quyết chỉ rõ: KT, GS chuyên đề đối với đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc chấp hành chế độ sinh hoạt và thực hiện nghị quyết của chi bộ. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác KT, GS, kỷ luật đảng, nghị quyết yêu cầu phải kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả công tác KT, GS của các cấp ủy, TCD với công tác giám sát của các cơ quan dân cử, công tác thanh tra, kiểm toán nhà nước và hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Năm là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết xác định đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, TCD gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của HTCT. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, TCD trên một số vấn đề: i) xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, TCD các cấp, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của cấp ủy, TCD, người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; ii) đổi mới phong cách, tác phong công tác, cải cách hành chính, thực hiện giảm hội họp, dành thời gian đi cơ sở, tổng kết thực tiễn, gỡ gỡ, tiếp xúc lắng nghe, đối thoại với nhân dân nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề mới phát sinh; iii) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các

cấp ủy; iv) nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Đảng.

Đề đưa nghị quyết vào cuộc sống, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, trên cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, các cấp ủy, TCD, các ban, ngành, địa phương phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và người đứng đầu; phát huy sự chủ động, tích cực, sáng tạo trong tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra của các cơ quan tham mưu, giúp việc và các tổ chức trong HTCT trong quá trình tổ chức thực hiện. Phát huy những thành tựu đạt được, nhất là vận dụng sáng tạo những cách làm hay, hiệu quả, những kinh nghiệm có giá trị của nhiệm kỳ qua vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi CB, ĐV phải tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Tăng cường công tác KT, GS và định kỳ sơ kết, tổng kết nhằm phát hiện những ưu điểm, kinh nghiệm, mô hình hay để phổ biến, nhân rộng; đồng thời phê bình, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xử lý kịp thời những TCD và CB, ĐV vi phạm.

1. Tỉnh ủy Bình Định: *Báo cáo số 320-BC/TU ngày 28 - 02 - 2020 Tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.*
2. Cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết của Trung ương Đảng bình quân đạt tỷ lệ 97%.
3. Bình quân các chi bộ, đảng bộ đã tổ chức 3,36 buổi sinh hoạt chuyên đề/1 năm; có 4 đảng bộ (An Nhơn, Hoài Nhơn, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh) tổ chức đủ 4 kỳ sinh hoạt chuyên đề/1 năm.
- 4, 5. Tỉnh ủy Bình Định: *Báo cáo số 320-BC/TU ngày 28 - 02 - 2020.*
6. Tỉnh ủy Bình Định: *Báo cáo số 287-BC/TU, ngày 30 - 7 - 2019.*
7. Tỉnh ủy Bình Định: *Báo cáo số 320-BC/TU ngày 28 - 02 - 2020.*
8. Tỷ lệ đảng viên kết nạp hàng năm chiếm 4,88% tổng số đảng viên của Đảng bộ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX đề ra là 5%.
9. [https://snv.binhdingh.gov.vn/mnewsdetail.php?Newsid=2924&id=2.](https://snv.binhdingh.gov.vn/mnewsdetail.php?Newsid=2924&id=2)